

Số: /BC-SKHCN

Ninh Thuận, ngày tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2024

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Căn cứ Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 30/9/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, vật tiêu hao, hàng hóa, dịch vụ và quản lý tái sản công trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Thực hiện Công văn số 407/STC-GCSĐT ngày 04/02/2025 của Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2024,

Tiếp nhận Báo cáo của các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ,

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KHCN) tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2024 như sau:

1. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công

1.1. Thực trạng công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị

Sở KHCN và các đơn vị trực thuộc đã thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định của Nhà nước.

Việc mua sắm tài sản thực hiện theo kế hoạch, tiêu chuẩn, định mức và trong dự toán được giao. Tài sản công tại cơ quan được thực hiện hạch toán, mở sổ theo dõi đầy đủ về hiện vật, giá trị và thực hiện chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định theo Thông tư 23/2023/TT-BTC ngày 25/04/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Thực hiện theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 08/5/2024 của UBND tỉnh Ninh Thuận về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-

TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý, Sở đã ban hành Kế hoạch số 2544/KH-SKHCN ngày 27/12/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, đơn vị trực thuộc, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và công nghệ.

1.2. Đánh giá những mặt tích cực, hiệu quả, những tồn tại, sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị

Trên cơ sở các nội dung phân cấp của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, các quy định cụ thể của địa phương về thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, thiết bị làm việc, từ đó việc đầu tư, mua sắm tài sản tại đơn vị được thực hiện theo đúng quy định của Luật đấu thầu; Luật quản lý tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện cơ chế công khai, minh bạch trong đầu tư, mua sắm tài sản, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, không có sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Toàn thể công chức, viên chức và người lao động luôn đề cao ý thức tự giác, quản lý và sử dụng tài sản đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả trong sử dụng tài sản công.

1.3. Đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công: Không có.

1.4. Kết quả thực hiện

- Kết quả sắp xếp lại, xử lý nhà, đất: Hiện nay, Sở KHHCN đang được giao quản lý, sử dụng theo phương án sắp xếp lại nhà, đất tại Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Sở Khoa học và Công nghệ và Quyết định 1966/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Sở Khoa học và Công nghệ tại Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Kết quả rà soát nhập dữ liệu tăng, giảm tài sản vào phần mềm quản lý tài sản công: Đơn vị đã cập nhật dữ liệu về tài sản tài sản đang quản lý, sử dụng theo quy định.

(Đính kèm Biểu mẫu báo cáo số 08a-ĐK/TSC, 08b-ĐK/TSC).

- Bên cạnh đó, công tác quản lý, sử dụng tài sản công được triển khai thực hiện đồng bộ, có sự phân công trách nhiệm của từng phòng chuyên môn, từng cá nhân trong cơ quan, đơn vị; đảm bảo sử dụng tài sản đúng mục đích, hiệu quả. Việc triển khai mua sắm trang bị tài sản công được thực hiện trong phạm vi dự toán chi ngân sách được giao theo quy định; đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản công tuân thủ theo các nội quy, quy chế cơ quan và các quy định pháp luật hiện hành; đồng thời, thực hiện công khai đầy đủ tình hình quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công theo quy định, góp phần trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi lãng phí, chống tham nhũng.

2. Giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản công

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng tài sản công đúng mục đích, hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng tài sản nhà nước.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản công tại các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc để nhắc nhở công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng tài sản công; chủ động, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi sử dụng tài sản công không đúng mục đích, gây thất thoát, lãng phí.

Trên đây là Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2024, Sở KHCN gửi Sở Tài chính tổng hợp theo quy định./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính (báo cáo);
- Các đơn vị trực thuộc (để biết);
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Lê Tiến Dũng